

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ TRẤN NĂM CĂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 183/BC-UBND

Thị trấn Năm Căn, ngày 30 tháng 7 năm 2020

### **BÁO CÁO**

**Tình hình hoạt động, quản lý, sử dụng Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số (Salatel)**

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-HĐND, ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc khảo sát tình hình hoạt động, quản lý, sử dụng các Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân thị trấn Năm Căn báo cáo tình hình hoạt động, quản lý, sử dụng Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn cụ thể như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Thị trấn Năm Căn có 13 khóm với 4.643 hộ dân, 16.477 khẩu, 183 hộ dân tộc trong đó: dân tộc khmer 140 hộ, dân tộc Hoa 37 hộ, dân tộc Tày 3 hộ, dân tộc Mường 3 hộ; có 26 hộ nghèo, chiếm 16,66%; 15 hộ cận nghèo, chiếm 6,98%. Đa số người dân tộc thiểu số là người khmer sống tập trung tại khu vực 1, khóm 5, số ít còn lại sống rải rác ở các khóm khác.

Trong những năm qua, công tác chăm lo nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần đối với đồng bào dân tộc cũng được quan tâm thực hiện như: tổ chức thăm tặng quà nhân ngày tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Lễ Sen Đonta đối với các hộ gia đình chính sách, cán bộ, công chức và hộ nghèo người dân tộc Khmer. Đời sống vật chất và tinh thần của các hộ đồng bào dân tộc được nâng lên đáng kể, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có khó khăn là đồng bào dân tộc vẫn chiếm tỷ lệ khá cao. Đa phần các hộ trên đều thiếu đất sản xuất, không có nghề nghiệp ổn định, sống chủ yếu bằng nghề làm thuê, không có hướng tích lũy lâu dài. Việc thực hiện các chính sách ưu tiên phát triển kinh tế đối với đồng bào dân tộc tuy được triển khai thực hiện nhưng còn gặp rất nhiều khó khăn.

## **II. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SALATEL**

### **1. Kết quả đầu tư xây dựng Salatel**

Trụ sở Salatel được Ban dân tộc tỉnh và UBND huyện phối hợp với UBND thị trấn khảo sát, lựa chọn địa điểm và triển khai tổ chức họp dân thống nhất địa điểm xây dựng. Công trình do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư.

Trụ sở Salatel được xây dựng tại khóm 5, thị trấn Năm Căn được đầu tư xây dựng vào năm 2013, hoàn thành và bàn giao sử dụng vào năm 2014. Tổng diện tích đất xây dựng Salatel là 500 m<sup>2</sup>, trong đó diện tích xây dựng 150m<sup>2</sup>, tổng mức đầu tư trên 1,3 tỷ đồng và UBND thị trấn thực hiện việc san lấp mặt bằng 100 triệu đồng. Phần đất trên do ông Hồ Văn Hải, khóm 5, thị trấn Năm Căn hiến tặng nhưng hiện nay phần đất trên vẫn còn nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hồ Văn Hải chưa được tách ra và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng.

### **2. Hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng và kết quả hoạt động**

Công trình xây dựng Trụ sở Salatel nhìn chung đạt chuẩn theo quy định, hiện nay tình hình hoạt động đảm bảo tốt.

Từ khi Trụ sở Salatel được bàn giao đưa vào sử dụng đã đáp ứng được nhu cầu về nơi tập trung sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn. Hàng năm, Salatel là nơi tổ chức các ngày Lễ hội, Tết cổ truyền và các sự kiện khác của đồng bào dân tộc như: Tết Chol Chnam Thmay, Lễ Sen Đonta, các dịp họp mặt gia đình chính sách,..... Bên cạnh là nơi tổ chức họp mặt sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc còn là dịp để các cấp, các ngành phối hợp, lồng ghép tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội, từ đó nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các hộ đồng bào dân tộc được nâng lên đáng kể.

Khi bàn giao đưa vào sử dụng, UBND thị trấn đã ban hành quyết định thành lập Ban quản lý gồm 5 thành viên, do Trưởng khóm 5 làm Trưởng ban, đại diện người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số làm phó ban, các thành viên còn lại là người dân tộc thiểu số trên địa bàn khóm 5. Ban quản lý đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, hàng năm đều có họp bàn phân công nhiệm vụ của từng thành viên rõ ràng, cụ thể. Việc bầu chọn, miễn nhiệm thành viên Ban Quản trị được đảm bảo, công khai, dân chủ, rõ ràng. Tuy nhiên hiện nay, Ban Quản trị vẫn chưa xây dựng được quy chế hoạt động của Salatel.

Công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa Salatel được thực hiện thường xuyên đảm bảo cho công trình được sử dụng lâu dài. Đến nay, UBND thị trấn đã hỗ trợ và vận động xã hội hóa dán gạch men chân tường, sửa la phong, thay mới đường điện vào Salatel với tổng kinh phí trên 30 triệu đồng. Bên cạnh đó UBND thị trấn thường xuyên hỗ trợ Ban Quản lý về kinh phí hoạt động và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Qua đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong công tác quản lý.

### **III. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

#### **1. Khó khăn, hạn chế:**

- Các hạng mục công trình Salatel đã xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa như: La Phong thường xuyên bị tốc, sơn đã phai màu, .....từ đó các đợt tập trung sinh hoạt văn hóa của người dân bị ảnh hưởng.

- Mặc dù đã thành lập Ban quản lý nhưng không có người giữ tại Salatel nên đôi lúc cũng có những thành phần xấu đến phá hoại tài sản và tụ tập gây mất an ninh trật tự.

#### **2. Đề xuất, kiến nghị:**

- Đề xuất các cấp xem xét đầu tư, sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng tại Salatel.

- Đầu tư xây dựng hàng rào quanh khuôn viên Salatel và lắp đặt camera quan sát tại Trụ sở Salatel.

- Thực hiện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất đã được hiến tặng giao cho Ban Quản lý Salatel quản lý.

- Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn xây dựng quy chế hoạt động mẫu của Ban quản lý thống nhất trên toàn tỉnh để tạo điều kiện cho Ban quản lý hoạt động có hiệu quả, phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viên.

- Ban dân tộc tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho Ban quản lý và tổ chức cho Ban quản lý Salatel tham quan học hỏi kinh nghiệm ở những địa phương khác.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động, quản lý, sử dụng Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số (Salatel) của UBND thị trấn Năm Căn./.

**Nơi nhận:**

- Đoàn giám sát;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Sin**

